



ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนภายในประชาคมอาเซียน

(Workshop among ASEAN member states to collaborate to the regional vaccine security)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนภายในประชาคมอาเซียน (Workshop among ASEAN member states to collaborate to the regional vaccine security)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)
๖. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และจะต้องอยู่ในสถานะใช้งาน
๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพหรือมีประสบการณ์ในงานที่จะสอบราคา โดยต้องมีความสามารถและประสบการณ์การจัดประชุม/อบรมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งต่างประเทศและในประเทศ และมีผลงานเป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประชุมในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้รับจ่ายเงินบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร ๔ ชั้น ๒ ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙ ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nvco.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

